






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ยารักษาโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โพสต์อัปเดตความรู้โควิด 19 ดังนี้ 1. Molnupiravir ไม่สามารถใช้ป้องกันโรคโควิด 19 ได้ จากการศึกษา MOVE-AHEAD พบว่ากลุ่มที่ได้ยา Molnupiravir ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด 19 น้อยกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกราว 23.6% แต่ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 2. ผลการศึกษาใน Scientific Reports พบความสูญเสียจากโรคโควิด 19 ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรลดลง 3.08 ปี และประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.57 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. ผลการวิจัยล่าสุด COVID-OUT Trial จากมหาวิทยาลัย Minnesota พบยา Metformin ช่วยลดปริมาณไวรัส ลดเสี่ยงป่วยนอน รพ. และเสียชีวิต 58% รวมถึง Long COVID 42%</p> <p>2. วัคซีนโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- ศ.นพ.พย ภู่วรรณ โพสต์ปัจจุบันเมื่อโรคมีความรุนแรงลดลง คล้ายไข้หวัดใหญ่หรือโรคทางเดินหายใจ การพิจารณาใช้วัคซีนจะคำนึงถึงความปลอดภัยของวัคซีนมากขึ้น ความลังเลในการจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อไปเริ่มมีมากขึ้น และขณะนี้ก็มีผู้ได้รับวัคซีนไปมากแล้วและมีการติดเชื้อมากขึ้น เมื่อมีแบบสอบถามเรื่องวัคซีนเข็มกระตุ้น พบความต้องการลดลงเหลือร้อยละ 60 และเมื่อวัคซีนชนิดหนึ่งต้องฉีดหลายคน การเก็บรักษา การบริหารวัคซีน และการฉีดวัคซีน จะน้อยกว่าเป้าหมาย</p> <p>3. สถานการณ์ต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- อ่องกงเตรียมให้เงินช่วยเหลือผู้บริโภครักษาเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเมือง หลังประสบกับการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ยาวนาน ด้วยการออกบัตรกำนัลให้กับประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคน คนละ 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (กว่า 20,000 บาท) ในปีนี้</p>	
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, มติชน, workpointtoday, newtv, spacebar, ch3 plus, mcot)</p> <p>- การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (วันที่ 22 ก.พ.66) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีการลงมติในมาตรา 15 ที่กมธ.เสียงข้างมากเพิ่มขึ้นใหม่ สาระเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเพื่อปลูกกัญชา โดยมีสมาชิก ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ส.รัฐบาล โดยพรรคปชป. อภิปรายคัดค้านกัญชาเสรี เพราะขณะนี้การใช้กัญชาระบาดไปทั่ว ถือเป็นความผิดพลาดของนโยบายกัญชาเสรี เป็นการปลดล็อกกัญชาก่อนมีกฎหมายออกมาควบคุม จึงต้องให้กลับไปเป็นยาเสพติดเช่นเดิม ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาได้เพียงมาตรา 4 มาตรา เนื่องจากรองค้ประชุม และแม้จะลงมติได้ แต่มีเสียงเกินองค์ประชุมไม่มาก ดังนั้น นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 แจ้งขอปิดประชุมในเวลา 14.42 น. ส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ตกไป เพราะเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่พรรคการเมืองเสนอ หากจะเสนอกลับมาใหม่ต้องเป็นสภาฯ สมัยหน้า</p> <p>- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า แนวโน้ม กม.กัญชาจะไม่ผ่านที่ประชุม ดังนั้น สมัยหน้าเตรียมเสนอกฎหมายกัญชาเข้ามาใหม่ เพราะวันนี้มีพรรคการเมืองที่แสดงจุดยืนในการเลือกตั้งค่อนข้างชัดเจน จะให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ฉะนั้นจึงขอให้ปชช.เป็นผู้ตัดสิน ถ้าไม่ต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดให้เลือกพรรคภูมิใจไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ พรบ.กัญชากัญชงตกอย่างเป็นทางการ ปัญหาที่พรรคภูมิใจกัญก้อไว้ง่ายนิดเดียว แคพรรคไหนอยากให้ปชช.เลือกแบบถล่มทลาย ประภาศว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะแก้กฎกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม เพราะเป็นกฎหมายลำดับขั้นต่ำสุด เจ้ากระทรวงแก้ได้เลย ไม่ต้องนำเข้ากรม. พุดง่าๆ ปลดล็อกได้ ก็ล็อกใหม่ได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. เดือนคนไทยห้ามนำน้ำมันกัญชาเข้าฮ่องกง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ch7, workpointtoday, thebetter, INN) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเดือนคนไทยห้ามนำน้ำมันกัญชาเข้าฮ่องกงเด็ดขาด เนื่องจากเป็นสารเสพติดต้องห้ามในฮ่องกง หากมีไว้ในครอบครองต้องโทษจำคุก 7 ปี และปรับสูงสุด 4.5 ล้านบาท และหากผลิต นำเข้า หรือส่งออกไปยังฮ่องกง มีโทษหนักจำคุกตลอดชีวิต</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สธ.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้เองในประเทศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (MCOT NEWS FM 100.5, ทีวีช่อง NBT , ผจก., sondhitalk) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ บริเวณข้างอาคาร 11 กรมควบคุมโรค เพื่อรองรับภารกิจงานที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยนายอนุทินกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ คือการผลักดันให้ประเทศไทยมีวัคซีนที่ผลิตได้เอง ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้กับผู้ผลิตในประเทศให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น</p>	-
<p>รมช.สธ.เร่งแก้ความเหลื่อมล้ำให้กลุ่มเปราะบาง 10 กลุ่มเฉพาะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., คมชัดลึก, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ทีวีช่อง NBT, lokwannee) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ในฐานะรองประธานกรรมการ สสส. เปิดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม ร่วมกับ พม. และภาคีเครือข่าย พร้อมกล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาพ มีสิทธิสวัสดิการเท่าเทียมกัน ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคมไทยกว่า 3,800 คนจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้ครอบคลุมประชากร 10 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานนอกระบบ ประชากรข้ามชาติ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง ผู้ต้องขัง และมุสลิม</p>	-
<p>“หมอพร้อม” ได้รางวัลแบรนด์ที่มียอดชมสูงสุดบน LINE VOOM สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., thailandplus, pptvhd36, thaigov, marketingoops, posttoday, gmlive) - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และโฆษก สธ. เป็นผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE BY LINE ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 จากผลงาน “หมอพร้อม” แปรนต์โซเชียลมีเดียที่มียอดการเข้าชมสูงสุดที่สุดบน LINE VOOM หลังพัฒนาจากการเป็นเครื่องมือประเมินอาการเมื่อรับวัคซีนโควิด มาสู่การทำคอนเทนต์ให้ความรู้ บริการสุขภาพต่างๆ และเป็นแพลตฟอร์มสุขภาพของประเทศ</p>	-
<p>รณรงค์ สวไทยแถมแดง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, มติชน, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, Chiangmainews, plewseengem, thereporters, thebangkokinsight, hfocus, lokwannee) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดงานรณรงค์สวไทยแถมแดง และกล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดจากการขาดโฟเลตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายเสริมธาตุเหล็กให้กับประชาชนไทยในกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี ให้ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เด็กวัยเรียน อายุ 6 ถึง 12 ปี ให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดบุตร 6 เดือน ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก</p>	
<p>การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 15 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, สปริงนิวส์, ผจก., ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, tnn, hfocus, thailandplus) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ Oncology in Agile Era: Challenge, Cure and Care เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการต่าง ๆ และการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ พบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งวันละ 400 คน ปัจจัยเสี่ยง 40% มาจากการกิน เริงเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแก่บุคลากรสาธารณสุข</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>MOU พัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thailandplus) - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มูลนิธิสิทธิกรไทย บพข. และ TCELS ดำเนินโครงการนำแกนตบออกซ์ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผล โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2569</p>	-
<p>ร่วมยินดีหมอมัด ผอ.รพ.จะนะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., INN) - กลุ่มมวลชนและผู้สื่อข่าวไทยพุทธ มุสลิม ในพื้นที่ อ.จะนะ และ 3 จว.ชายแดนใต้ ประมาณ 300 คน เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าช่อดอกไม้ให้กับ นพ.หมัด หีมเหม ผอ.รพ.จะนะ คนใหม่ โดย นพ.หมัด เผยจะเร่งสานต่องานเดิมอย่างไรร้อยต่อ และจะออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ด้าน นายจตุรนต์ อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาส เผยจะให้นายสันต์ ชังหมาน นำเรื่องคนจะบริจาคที่ดินประมาณ 40 ไร่ เพื่อทำ รพ.แห่งใหม่ให้กว้างขวางขึ้นรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก ซึ่งไม่แน่ชัดว่าที่ผ่านมามีปัญหาตรงจุดใด เสนอ รมว.สธ. เพื่อขออนุมัติงบก่อสร้างอาคาร พัฒนาให้เป็น medical hub รองรับผู้ป่วย 3 จว.ชายแดนใต้</p>	-
<p>ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ - น.พ.ชาติชาย กิตยานันท์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ สสจ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์ (QA) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ในการประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าข้อมูลปริมาณและคุณภาพงานทางการแพทย์ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขของ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน จ.กาญจนบุรี และสรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพงานทางการแพทย์</p>	-
<p>คำเสียดภัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - นายรัชกี สาร๊ะ เลขานุการสมาพันธ์เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวว่า หลังจากไปยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. และ ปลัดสธ. เพื่อขอให้ติดตามและให้ความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนเสียดภัยแก่บุคลากรชายแดนใต้ ไม่เฉพาะแค่ 4 วิชาชีพ แต่ขอให้มีการจ่ายแก่บุคลากรอื่นๆ ด้วย เพราะทุกคนทำงานอยู่ในพื้นที่เสียดภัยเหมือนกัน ทางสมาพันธ์เครือข่ายฯ จะเดินหน้าเรียกร้องต่อ โดยล่าสุดได้ส่งหนังสือถึงคณะ กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และเตรียมยื่นเรื่องที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศาลปกครองต่อไป สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ THE Coverage - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.... (พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ยกเว้นภาษีเงินได้ 9 รายการ สำหรับยื่นภาษีรอบปี 2565 ครอบคลุมค่าตอบแทนเสียดภัย ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ค่าตอบแทนในการให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 ที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p>	-
<p>ร่วมอาลัย ดร.ธงชัย ก้นพันธ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The Coverage - เครือข่ายภาคประชาชน - สปสช.เขต 4 สระบุรี ร่วมอาลัย ดร.ธงชัย ก้นพันธ์ หรือ “พี่ธงชัย” เป็นบุคคลสำคัญต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่หนุนเสริมให้ประชาชนสิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ เป็น การลดช่องว่างและหนุนเสริมการทำงานของผู้ให้บริการได้ดี</p>	-
<p>คลินิกเสริมความงาม ปิดสาขากะทันหัน ลูกค้าหวั่นถูกโกง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, The Thaiger, Line Today, WeR News,) - จากกรณีคลินิกความงามแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ติดตาม 1 แสนคนในเฟซบุ๊ก ทயอยแฉปิดให้บริการ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า อีกทั้งทางเพจเฟซบุ๊กยังปิดคอมเมนต์อีกด้วย และยังมีคนเข้าไปตรวจสอบช่องทางติดต่ออื่น ๆ ของคลินิก พบว่าแม้กระทั่งร้านใน Shopee ของทางคลินิกก็ได้ปิดตัวไปแล้วเช่นเดียวกัน ทำให้ลูกค้าหลายคนเกรงว่าอาจถูกโกง</p>	กรม สบส. แจ้งว่าในระบบคลินิกปิดกิจการไปแล้ว ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบต้องไปร้องเรียนที่ สคบ.
<p>ใช้หวัดนก สื่อที่นำเสนอ : เพจดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนะ - เพจดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนะ โพสต์ รายงานจากก.สาธารณสุขของกัมพูชา พบเด็กหญิงอายุ 11 ปี เสียชีวิตจากการติดเชื้อหวัดนก H5N1 เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 16 กพ. ด้วยอาการไข้สูง ไอ และเจ็บคอ ถูกส่งตัวไปรักษาที่รพ.เด็กแห่งชาติ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กพ. แพทย์ส่งตัวอย่างไปตรวจพบเป็นเชื้อใช้หวัดนกชนิด H5N1 พร้อมระบุในช่วงที่ H5N1 มีการระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายพื้นที่ มีการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนในภูมิภาคใกล้เคียงกับประเทศไทย จึงควรต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสุกร เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ติดไวรัสใช้หวัดใหญ่ได้ดี และสามารถเป็นแหล่งสร้างไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้ เหมือนกรณีใช้หวัดใหญ่ 2009 มาจากสุกรสู่คนเช่นกัน</p>	
<p>ฝีดาษวานร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน - สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานงานวิจัยที่เผยแพร่ผ่านวารสารการแพทย์ เดอะแลนเซต เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ระบุพบอาการเริมที่อวัยวะรุนแรงฉับพลัน หรือรูปแบบของอาการของโรคเริมที่อวัยวะ หรือชื่อเดิมคือฝีดาษลิง ที่รุนแรงเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีขั้นรุนแรง โดยพบอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยถึง 15%</p>	
<p>หาม'นร.' 315 ราย 4 โรงเรียนส่ง รพ.พบติดเชื้อไวรัสโนโร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ -เกิดเหตุการณ์นักเรียนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีอาการอาเจียนหลังรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียน ถูกส่งรพ.ชัยภูมิกว่า 100 คน ประกอบด้วยชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม รวม 4 โรงเรียน ส่งรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา นพ.วชิระ บดพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า มีนักเรียนที่ติดเชื้อแล้วรวม 4 โรงเรียน จำนวน 315 ราย หลังส่งเชื้อไปตรวจที่ห้องแล็บพบว่าเชื้อดังกล่าวเป็นเชื้อไวรัส “โนโร” ซึ่งส่วนใหญ่พบในน้ำแข็ง ได้สั่งการให้ สสจ. สสอ. และโรงพยาบาลในพื้นที่ เฝ้าระวัง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคอาหาร และทานอาหารที่ปรุงสุก ไม่กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ และพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวในต่างอำเภอแล้วจำนวนหนึ่ง ล่าสุดที่รพ.หนองบัวระเหว มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ารับการรักษาแล้ว 20 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อ 5 ราย รพ.หนองบัวระเหวได้ให้ทีมแพทย์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้ว</p>	